

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๕๓๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประสานขอความร่วมมือจากคณะรัฐมนตรีในเรื่องต่าง ๆ ของคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ในฐานะกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภา รายงานว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้ขอให้ประสานกับคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังต่อไปนี้

๑. ขอความร่วมมือให้รัฐมนตรีมาตอบกระทู้ถามในที่ประชุมวุฒิสภา และหากรัฐมนตรีติดภารกิจ ขอให้มียกหนังสือเลื่อนพร้อมระบุวันที่จะมาตอบกระทู้ในครั้งถัดไปอย่างชัดเจนด้วย

๒. ขอให้รัฐบาลเร่งผลักดันร่างกฎหมายที่สำคัญ ร่างกฎหมายที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล หรือร่างกฎหมายที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ รวมทั้งข้อตกลงหรือพันธกรณีระหว่างประเทศที่รัฐสภาต้องให้สัตยาบัน เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภา ตลอดจนพิจารณาทบทวนร่างกฎหมายที่ได้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาแล้ว แต่ตกไปเพราะเหตุมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาอีกครั้งให้ทันสมัยการประชุมรัฐสภาครั้งถัดไป

๓. เพื่อให้การลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ของวุฒิสภา มีการประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอให้รัฐบาล มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและให้การสนับสนุนการลงพื้นที่ ของสมาชิกวุฒิสภาด้วย

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วจึงได้ลงมติ

๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ในฐานะกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภา รายงาน

๒. มอบหมายให้รัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรด ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐจักรี อนันตศิลป์

(นางณัฐจักรี อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๒๑ (อมรลักษณ์)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@soc.go.th

หมายเหตุ	:	จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
อัยการสูงสุด	:	จึงเรียนยืนยันมา
รอง นรม., รัฐ-นร.	:	จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
กระทรวง	:	จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
กรม	:	จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
องค์การอิสระ	:	จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ